



6. โครงการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงการในอนาคตดังนี้

6.1.) การขยายกำลังการผลิต

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท ไทยนิชเซ่ จำกัด มีเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างติดตั้งคือเครื่องตัดโลหะจำนวน 4 เครื่อง เพื่อให้บริการตัดม้วน โลหะประเภท เหล็ก สังกะสี ทองแดง อลูมิเนียม และโลหะอื่น ๆ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงงาน ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องจักรไปแล้วประมาณร้อยละ 90 คาดว่าจะเสร็จและสามารถเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตและให้บริการทางด้านโลหะ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยได้ประมาณต้นปี 2549 ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ตันต่อปี (คำนวณการทำงานวันละ 1 กะ ๆ ละ 8 ชั่วโมง) โดยเครื่องจักรดังกล่าวบริษัทย่อยประมาณไว้ว่าจะใช้เงินจำนวน 64 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจ่ายชำระไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2546 ถึง ปี 2547 จำนวน 56.37 ล้านบาท ชำระในปี 2548 จำนวน 0.52 ล้านบาท และจะชำระส่วนที่เหลืออีกประมาณ 7 ล้านบาทในปี 2549 เป็นค่าอุปกรณ์ชุดเกียร์ที่จะใช้ประกอบเครื่องจักรที่กำลังอยู่ระหว่างติดตั้ง

6.2. การขยายช่องทางการจำหน่าย

- การขยายช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ

บริษัทมีแผนการที่จะขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายใหม่ภายในประเทศเข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องกล, เครื่องจักร, ไฟฟ้า, กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ฯลฯ เป็นต้น

- การขยายช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศในช่วงปี 2547 จนถึงงวด 6 เดือนแรกของปี 2548 ทั้งที่บริษัทฯ มีฐานลูกค้าในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศเอเชีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่งของประเทศนั้น ๆ (Stockist) เนื่องจากการประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ประกอบกับตลาดในประเทศยังมีความต้องการสินค้าของบริษัทอยู่ก็จำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงเน้นการทำตลาดในประเทศก่อนและเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2548 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินช่องทางการจำหน่ายไปยังต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะการติดต่อโดยตรงและผ่านตัวแทนการจำหน่ายในต่างประเทศ โดยลูกค้าในต่างประเทศให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะผลิตภัณฑ์ประเภทท่อของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีเครื่องทดสอบคุณสมบัติโลหะมาตรฐานสากล สามารถออกไปรับรองคุณสมบัติของโลหะที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อยืนยันให้กับลูกค้า และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ และการบริหารงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ คาดว่าจะมีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2548 โดยจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต